



THÁI THỤY Sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018

Chỉ còn gần 2 tuần nữa kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 sẽ chính thức diễn ra. Cùng với việc gấp rút hoàn thành ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, đến nay, huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Trường THPT Đông Thụy Anh có 628 học sinh và 1 thí sinh tự do tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Trong đó, thi lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT là 55 thí sinh, thi vừa lấy kết quả xét tốt nghiệp THPT vừa xét đại học, cao đẳng là 574 thí sinh, chiếm trên 91%. Thấy giáo Nguyễn Đức Lâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tổ chức phân chia lại học sinh tại các lớp học khối 12 theo các khối học. Sự phân chia này dựa trên việc khảo sát học lực, nguyện vọng, sự tư vấn, định hướng nghề nghiệp của nhà trường cho các em học sinh. Từ đó tạo điều kiện cho công tác giảng dạy, ôn tập thi cho học sinh. Để giúp các em ôn tập tốt, Ban giám hiệu đã chỉ đạo các tổ chuyên



Ôn thi tại Trường THPT Đông Thụy Anh.

môn, giáo viên xây dựng cụ thể chương trình ôn tập từng môn học, theo từng lớp, từng đối tượng học sinh. Trong quá trình ôn tập bảo đảm hoàn thành các chương trình bộ môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, để đánh giá lại chất lượng học sinh và giúp các em làm quen với kỳ thi THPT quốc gia, nhà trường đã tổ chức 3 đợt thi thử. Nội dung, kiến thức của đề thi được nâng cao dần theo từng đợt và bám sát nội dung theo hướng đề thi khảo sát của

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, nội dung đề thi bao gồm cả chương trình lớp 11 và lớp 12, các câu hỏi thi được chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và từng bước định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua kết quả bài thi cho thấy chất lượng lần thi sau cao hơn lần trước, đa số bài làm của các em đều đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Em Đàm Thanh Bình, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Đông Thụy Anh cho biết: Mặc dù kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, đặc biệt là mở rộng thêm kiến thức lớp 11 nhưng em cũng không quá lo lắng. Vì ngay từ đầu năm học, các thầy cô giáo đã định hướng và phân bổ thời gian ôn tập các môn học, lượng kiến thức cho chúng em. Bên cạnh đó, chúng em cũng chủ động ôn tập tại nhà, đồng thời tìm hiểu thêm trên mạng internet để làm quen với các dạng đề thi. Chúng em sẽ kết thúc quá trình ôn tập vào ngày 20/6, sau đó sẽ nghỉ ngơi để bước vào kỳ thi diễn ra từ ngày 25 - 27/6.

Năm nay, Thái Thụy có 3.127 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia với 6 điểm thi/133 phòng thi. Theo ông Nguyễn Duy

Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện: UBND huyện đã thành lập ban tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tới các đơn vị liên quan. Đến thời điểm này, các điểm thi trên địa bàn huyện đã được rà soát, kiểm tra lại hệ thống cơ sở vật chất. Qua đó, bảo đảm đầy đủ các yếu tố phục vụ cho kỳ thi như: điện chiếu sáng, quạt, bàn ghế, phòng y tế, nguồn nước... Ngoài ra, để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian diễn ra kỳ thi. Cụ thể, Công an huyện an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm thi; ngành Y tế phối hợp với các trường triển khai các biện pháp an toàn vệ sinh thực phẩm, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe và hỗ trợ kịp thời cho thí sinh khi cần thiết; ngành điện rà soát, kiểm tra sửa chữa các hệ thống lưới điện và bố trí lực lượng tại các điểm tổ chức thi để kịp thời khắc phục sự cố xảy ra...

Với sự chuẩn bị tích cực từ việc ôn luyện đến công tác tuyên truyền, cơ sở vật chất..., huyện Thái Thụy đã sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

TRẦN TUẤN

Khai mạc triển lãm cuộc thi thủ công và thiết kế 2017



Triển lãm thu hút đông đảo người xem.

(qnd.vn) Vừa qua, tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức khai mạc Triển lãm cuộc thi thủ công và thiết kế 2017.

Đây là kết quả làm việc của 20 nhà thiết kế trẻ và chủ sở hữu doanh nghiệp đã tham gia cuộc thi thủ công và thiết kế do Hội đồng Anh khởi xướng cuối năm 2017.



Tác phẩm đạt giải nhất cuộc thi thủ công và thiết kế 2017.

Kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và thiết kế đương đại, các sản phẩm và dự án của cuộc thi thủ công và thiết kế 2017 được trưng bày thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ là những đề xuất sáng tạo và bền vững nhằm bảo tồn và phát triển các ngành thủ công truyền thống của Việt Nam. Đây cũng chính là ý tưởng then chốt của dự án cùng tên Crafting Futures - cầu chuyện tương lai của thủ công truyền thống mà Hội đồng Anh đang thực hiện và triển khai trên toàn cầu.

Thông qua triển lãm người xem có thể hình dung được kết quả của quá trình sáng tạo sản phẩm của các nhà thiết kế, sau khi họ có được những trải nghiệm thực tế và những kỹ năng phát triển kinh doanh được trang bị khi tham gia cuộc thi. Những ý tưởng được trưng bày tại triển lãm thể hiện mối quan tâm đặc biệt của các thí sinh tới việc nâng cao giá trị của những sản phẩm thủ công cũng như cộng đồng các nghệ nhân làm thủ công thông qua các thiết kế đương đại và mang tính ứng dụng cao.



20 thí sinh tham gia cuộc thi thủ công và thiết kế 2017.

Tại triển lãm, Hội đồng Anh đã trao giải nhất cuộc thi thủ công và thiết kế 2017 cho tác giả Vi Thị Thu Trang.

TIẾN ĐẠT

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã chủ động lựa chọn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương xây dựng kế hoạch, nội dung các chương trình giám sát và phản biện xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, xác định rõ những nội dung tiến hành giám sát để thông báo, hướng dẫn cơ chế cho MTTQ các xã, thị trấn giúp quá trình triển khai giám sát được thực hiện nhanh chóng và chính xác. MTTQ các cấp tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, ký kết các chương trình giám sát với nội dung bám sát tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị tại địa phương và những vấn đề được đồng bào quần chúng nhân dân quan tâm; thống nhất các nội dung giám sát và phản



Hội Nông dân xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Phụ) tham gia giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

biện xã hội tránh trùng lặp; chủ động bố trí cán bộ tham gia các đoàn giám sát, bảo đảm các cuộc giám sát được thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Minh cho biết: Đội ngũ làm công tác mặt trận của xã Quỳnh Minh thường xuyên được tập huấn nâng cao kỹ năng giám sát và phản biện xã hội, bám sát tình hình thực tế ở cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Thông qua thực hiện nhiệm vụ giám sát và

phản biện xã hội, cán bộ tham mưu với cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề nổi cộm trong khu dân cư, giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, MTTQ từ huyện tới cơ sở tập trung việc giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, nhân được sự quan tâm của đông đảo người dân như: thực hiện chi trả chế độ chính sách cho người có

công, các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp... Mỗi vấn đề khi được tổ chức giám sát đều bám sát 4 hình thức giám sát và 3 hình thức phản biện, góp phần bảo đảm tính dân chủ, đúng pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ông Nguyễn Viết Hiệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Quỳnh Mỹ cho biết: Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng xã cùng

với HĐND, UBND xã thành lập các tiểu ban để giám sát việc đóng góp, đầu tư, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Nhờ làm tốt công tác giám sát mà mọi công việc thực hiện đều bảo đảm công khai, dân chủ, từ đó xã huy động được nguồn lực hơn 130 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và về đích nông thôn mới năm 2015.

Ông Phạm Văn Vịnh cho biết thêm: Hiện nay, Quỳnh Phụ đã thành lập được 38 ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng với tổng số thành viên là 275 người và hoạt động rất hiệu quả. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội góp phần làm giảm số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở. Chỉ tính riêng năm 2017, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã tiếp nhận 13 đơn thư, tiếp 45 công dân tại trụ sở Ủy ban MTTQ huyện, đã giải quyết bằng công tác hòa giải được 10 đơn thư; giới thiệu và gửi các cơ quan, đơn vị giải quyết 3 đơn thư; đồng thời, giải thích, hòa giải 45 ý kiến của người dân. Các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng phát hiện 47 vụ việc chưa bảo đảm theo quy định về quản lý đất đai, bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36 về quản

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo vệ môi trường..., từ đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tham gia 3 đợt giám sát về tạm giữ, tạm giam, 15 cuộc về việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại các xã. MTTQ huyện cử cán bộ tham gia cùng với HĐND và các ban của HĐND huyện giám sát 6 cuộc về vệ sinh môi trường và việc thu, chi trong trường học, quản lý quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ nhân đạo... Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 247 tổ hòa giải, đã thực hiện 675 vụ việc liên quan đến các lĩnh vực dân sự, mâu thuẫn nội bộ, hòa giải thành công trên 93%, số vụ còn lại chuyển các cơ quan liên quan giải quyết. Để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, thời gian tới, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. MTTQ các cấp chủ trương bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác mặt trận để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành

"Năng động, nhiệt huyết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu, quý trọng" là nhận xét của đồng chí Tổng Xuân Đăng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thái Hưng (Hưng Hà) về đảng viên trẻ Hoàng Viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Đài truyền thanh xã.

Mặc dù mới bước sang tuổi 33 song anh Viên đã có 13 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhờ nỗ lực rèn luyện, anh được kết nạp Đảng trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, phát huy tinh tiến phong, gương mẫu của người đảng viên, anh luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương. Là đảng viên trẻ, tâm huyết, có nhiều đóng góp cho địa phương, anh được cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cử đi đào tạo theo Đề án 26 của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy về đào tạo cán bộ xã, phường, thị trấn có trình độ cao đẳng, đại học. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, anh trở về địa phương và được phân công giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã từ tháng 4/2011 và đảm nhiệm vị trí Chỉ huy trưởng từ tháng 8/2015. Cùng thời gian này, do là thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, anh tiếp tục được phân công đảm nhiệm chức vụ Trưởng Đài truyền thanh xã. Anh tâm sự: Là cán bộ trẻ, tôi luôn nhiệt tình, chủ động trong mọi công việc được giao, khiêm tốn, tích cực học hỏi những người đi trước đồng thời tìm đọc tài liệu để nâng

cao trình độ về mọi mặt, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND, Ban CHQS, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và lĩnh vực công tác được phân công. Hàng năm, anh Viên chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã các chủ trương, biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là các giải pháp thực hiện tốt việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Để bảo đảm chi tiêu giao quan, anh tham mưu với chính

quyền xã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nguồn. Trong đó, đối với nam thanh niên đã tốt nghiệp THCS và THPT đều phải ký giấy cam kết thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đối với thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi làm ở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn, khi có đợt tuyển, Ban CHQS xã đều gửi giấy báo đến công ty, xí nghiệp có thanh niên địa phương đang lao động tại đó. Đối với thanh niên đi làm ăn xa, Ban sẽ tuyên truyền, quán triệt và thực hiện việc ký cam kết với gia đình. Những thanh niên đi học ở các cơ sở nghề nghiệp không

chính quy, không thuộc diện miễn, hoãn đều phải ký cam kết. Nhờ làm tốt công tác quản lý nguồn nên xã Thái Hưng luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm (năm 2017 đạt 125% chỉ tiêu; năm 2018 đạt 138% chỉ tiêu giao quân), bảo đảm chất lượng, được Ban CHQS huyện khen thưởng. Tại Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà giai đoạn 2012 - 2017, anh Viên được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng.

Trên cương vị thành viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Đài truyền thanh xã, anh Viên luôn tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, các quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Ngoài thời gian

tiếp sóng, mỗi tuần anh duy trì 2 chương trình gốc gồm 3 tin, bài chủ điểm, trung bình mỗi tháng anh viết từ 20 - 25 tin, bài báo đảm bảo tính thời sự và sát tình hình thực tế địa phương. Ngoài ra anh còn tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống truyền thanh không dây của xã; đồng thời tích cực nghiên cứu tài liệu, soạn giáo án tham gia các hội thi báo cáo viên để nâng cao trình độ, kỹ năng và đã đạt nhiều giải cao như danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp huyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Là đảng viên Công giáo, anh luôn nỗ lực trong mọi công việc được giao, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, đặc biệt là bà con giáo dân, qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên bà con đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao đời sống

và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, tốt đời, đẹp đạo. Trong tổng số 59 hộ giáo dân của địa phương hiện có 26 hộ khá và giàu; 32 hộ trung bình và chỉ còn 1 hộ cận nghèo.

Những đóng góp của anh Viên thời gian qua được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Cuối năm 2017 anh được Ban Dân vận Tỉnh ủy biểu dương là đảng viên ưu tú của Công giáo có thành tích tiêu biểu.

ĐÀO QUUYÊN



Đảng viên trẻ Hoàng Viên với công việc tại Đài truyền thanh xã.